

Trang sinh hoạt GĐMĐVN/HN
Chủ đề: Phóng sự Đại Hội NHẢY DÙ VN-41
Tác giả: GĐMĐVN-San Jose, CA
Bài Phóng sự: MĐ Bùi Quang Thống

PHÓNG SỰ ĐẠI HỘI NHẢY DÙ VIỆT NAM 41 – 2023 Thành phố San Jose, California-Mỹ Thứ Sáu 28 tháng 7, 2023 – Chủ Nhật 30 tháng 7, 2023



San Jose, California – Với những chiều nắng ấm rồi những tối sương lạnh của thung lũng Hoa vàng tuần cuối tháng bảy mùa hè, từng chuyến bay, từng đoàn xe, xe buýt đã mang đến những chàng trai một thời tung hoành trên bốn vùng Chiến thuật với trách nhiệm “bảo quốc an dân” nay tụ tập về đây lần thứ 41 sau cuộc đổi đời 1975. Có những Nhảy Dù đến từ Úc châu, Việt Nam, Pháp, Đức, Canada cùng 50 tiểu bang Hoa Kỳ và chúng tôi gọi các chàng “Mũ Đỏ” thay vì lính Nhảy Dù.

Ngày thứ Năm, chúng tôi chia thành 2 nhóm. Ban chấp hành Trung ương tụ tập tại tư gia Mũ Đỏ Phúc, cũng là Trưởng ban tổ chức để bàn tính những công tác cho tương lai trước khi đưa ra đại hội. Nhóm thứ hai, về nhà Mũ Đỏ Ruân con chim đầu đàn của Đại đội 92/TĐ9ND và sau này chúng tôi có cái tên “Gia đình Bác9” để lo lắng cho quý Mũ Đỏ bên quê nhà. Ở đây, chúng tôi gặp nhau rất đơn giản với những rượu bia lòi vào, chuyện cũ ai còn ai mất và những hải hùng của những cái chết một thời làm lính Nhảy Dù.

Dĩ nhiên là vui buồn thấm thiết tình đồng đội vào sanh ra tử. Thứ Sáu với đông đủ kể cả Cố vấn Mỹ tại tư gia Mũ Đỏ Quan.



Thứ Sáu với đông đủ kể cả Cố vấn Mỹ tại tư gia Mũ đỏ QUAN.



BÊN SAU NHÀ Mũ đỏ QUAN TĐ8ND

Thứ Bảy là tiền Đại hội chỉ quy tụ trong Gia đình Mũ Đỏ tại nhà hàng Cheung Hing, số 1235 E. Calaveras Blvd. với gần 300 Mũ Đỏ và người thân tham dự.

Sáng chủ Nhật, chúng tôi chính thức vào đại hội và được biết năm nay Gia đình Mũ Đỏ Trung ương sẽ cố gắng chuyển ngữ cuốn Quân sử Binh chủng Nhảy Dù Việt Nam sang Anh ngữ để cho thế hệ con em xem đọc và tìm hiểu, trước những ra đi của các bậc Cha, Anh... và đặc biệt phần cứu giúp đồng đội thương binh còn sống tại quê nhà. Được biết ban Đặc san Mũ Đỏ do Bác sĩ Nhảy Dù Vĩnh Chánh đã chuyển dịch cuốn sách “Extraordinary Valor, The fight for Charlie Hill in Vietnam” tác giả William Reeder, JR. sang tiếng Việt. Tất cả sách bán được sẽ ủng hộ Thương Phế Binh Nhảy Dù VN. Và rất thành công trong đêm tiệc liên hoan tại nhà hàng Dynasty, số 1001 Story Road. Ngoài thành phần chính là các Chi hội trên khắp 5 Châu về tham dự, chúng tôi còn thấy các cộng đồng và hội đoàn địa phương và nhiều sắc áo của các binh chủng bạn như: Biệt động quân, Thủy quân lục chiến, Hải quân, Nha kỹ thuật, Thủ Đức, Võ bị, Không quân, Thiết Giáp và các cơ quan Truyền thông, Báo Chí. Bắt đầu dạ tiệc Liên hoan lúc 6:30PM với phần nghi thức chào cờ Mỹ-Việt, phút mặc niệm, và phần dâng hương do quý Niên trưởng: Bùi Đức Lạc, La Trịnh Tường, Lã Quý Trang, chủ tịch Team 162, Bác sĩ Chủ tịch Gia đình Mũ Đỏ Việt Nam Lê Quang Tiến, Cha Vũ Minh, tiếp đó là phần chào mừng và cảm tạ của Trưởng ban tổ chức, Mũ Đỏ Nguyễn P Phúc. Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc sơ lược về tiểu sử binh chủng Nhảy Dù Việt Nam. Và kế đó, Niên trưởng Lê Văn Mễ nói sơ về cuốn sách trận Charlie do Cựu chiến binh Hoa Kỳ William Reeder JR là phi công trực thăng lúc đó viết lại.

Tiệc liên hoan rất phấn khởi vui tươi trong tình người, tình đồng đội với 580 quan khách tham dự. Được biết sang năm 2024, đại hội lần thứ 42 tại tiểu bang Georgia ngày và giờ sẽ được thông báo sau.





Nhảy Dù Cố Gắng
Ghi vệt trên chuyến bay SW SJ to Dallas

Cánh dù viễn xứ DFW
Mũ Bùi Quang Thống



*Nguồn: Internet eMail by **MĐ Bùi Quang Thống** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Bảy, August 5, 2023
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*